

## **Biển Cờ GDPT**



*GDPT thị xã Lagi sinh hoạt tại chùa Phước Bình*

Trước biển cờ 221 và 240 (hai văn thư của Tỉnh Hội Phật Giáo tỉnh Bình Thuận – do Hoà thượng Thích Chơn Thành – Trưởng ban Trị sự, ký ngày 09/08 và 08/09/2010, ra lệnh cho công an – cho chính quyền địa phương – cho các Ban Đại Diện Phật giáo huyện Đức Linh và thị xã Lagi, các chùa

trong hai huyện – thị, cấm GDPT sinh hoạt và đuổi ra khỏi chùa), các GDPT thị xã Lagi bị những chức việc thừa sai – hình đồng Như Lai, cuối đầu nô dịch trước quyền lực vô minh, đang tâm đánh đuổi những người con Phật thuần thành. Các đơn vị Gia Đình Phật Tử thị xã Lagi không run lòng – chùn bước – đoàn kết chặt chẽ, tập hợp nhau lại sinh hoạt giao lưu, hâm ấm Tình Lam thăm thiết khắp các đơn vị GDPT toàn thị xã Lagi, trong vòng tay của Chư Tôn Đức Tăng – Ni trụ trì, của các Ban Hộ Tụ sáng suốt – thương yêu – tận tình che chở những Phật tử thuần thành – mầm non của đạo pháp.





Đơn vị cuối cùng toàn thị xã đặt chân đến, là GDPT Khánh Hiệp – chùa Phước Bình. Đơn vị đang chịu đựng thảm cảnh “*Sư tử trùng – sư tử nhục*” do chính anh Hồ Văn Toan gia trưởng, nghe lời dụ dỗ sắc tướng hảo huyền của Phân ban, bất nhân – bất nghĩa, phản bội tổ chức – quay lưng đánh phá lại nơi đã đào tạo – nuôi dưỡng mình trưởng thành. Trước âm mưu đen tối – xúi giục của Ban Đại Diện Phật Giáo Thị Xã

Lagi – của Phân ban và nhóm côn đồ. Anh Hồ Văn Toan tiêu tâm nham hiểm, phá phách ác liệt, lúc nào cũng gây gổ – la lối ồn ào, tạo mâu thuẫn – gây chia rẽ, làm mất thanh tịnh chốn thiền môn, làm cho Thầy Trụ trì – Ban Hộ tự và Đạo tràng chùa Phước Bình rất bất bình phản ứng, không thừa nhận anh Hồ Văn Toan nữa. Trước nghịch cảnh đau lòng ấy, Ban Huynh trưởng và toàn thể Đoàn sinh GDPT Khánh Hiệp vẫn im lặng nhẫn nhục – mặc tằn, chăm lo tu học – thực hiện đúng mục đích giáo dục của GDPTVN truyền thống, đã làm cảm động Ban Hộ Tự, các bác đã nhận ra rằng, đây mới chính là những Phật tử thuần thành đích thực – vì chánh pháp mà hy sinh.



Sau khi các đơn vị GDPT tập hợp vào làm lễ Phật – làm lễ chào Gia đình kỳ. Được biết Ban Hộ tự đang chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ Hoa Đăng – vía Phật A DI ĐÀ. Ban Đại Diện GDPT thị xã Lagi chỉ đạo các đơn vị GDPT, chia từng khu vực – toả ra chung quanh chùa, góp sức cùng các bác trong Ban Hộ Tự, tham gia làm công quả. Sau hơn hai tiếng đồng hồ làm Phật sự, khuôn viên chùa đây đó đều được ngăn nắp. Nghe tiếng còi của Huỳnh trưởng trực, tất cả các đơn vị đều ùa ra nổi vòng tay lớn, sân chơi sinh động hẳn lên.





Nhìn thấy đàn chim non trẻ vô tư sinh hoạt, mặc cho ai đó âm mưu lừa đen tối, làm cho các bác trong Ban Hộ Tụ càng thương hơn và trân trọng một tổ chức giáo dục Phật giáo. Các bác ai nấy đều rất vui, hy vọng các mầm xanh này, tương lai sẽ là những Phật tử thuần thành, nối tiếp sự nghiệp của quý bác, mạng mạch của Như Lai càng ngày được vững vàng sáng sủa hơn ./-



*Phan Văn Huy Tâm*





